

Số: 95/CĐ-ĐHQG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2024

V/v tăng cường triển khai các biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19 và
các bệnh đường hô hấp

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc

Căn cứ Công văn số 319/LĐLĐ-TG ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 265-CV/ĐU ngày 18 tháng 01 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh đường hô hấp.

Nhằm tiếp tục chủ động kiểm soát bệnh COVID-19, cúm gia cầm, cúm mùa và các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính khác không để bùng phát dịch, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các Công đoàn cơ sở phối hợp, triển khai một số nội dung sau:

1. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại đơn vị để phối hợp với chính quyền địa phương ứng phó kịp thời khi có tình huống phát sinh, triển khai các hoạt động quản lý bền vững COVID-19 và kiểm soát dịch bệnh cúm mùa, cúm gia cầm trên người, viêm đường hô hấp cấp tính, tăng cường bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao.

2. Quán triệt đoàn viên và người lao động nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, chỉ đạo, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, cúm mùa, cúm gia cầm và các bệnh viêm đường hô hấp cấp của Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Y tế và Thành phố; trong đó cần nhấn mạnh bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, truyền thông vận động đoàn viên, người lao động chủ động tiêm các vắc xin phòng bệnh cúm mùa, vắc xin phế cầu và đưa trẻ trong độ tuổi tiêm chủng đi tiêm vắc xin ngay khi có thông báo của ngành y tế.

3. Chỉ đạo Ban Biên tập trang thông tin điện tử, nhóm zalo, viber... của hệ thống công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm túc yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng, chống bệnh COVID-19, cúm mùa, cúm gia cầm và các bệnh viêm hô hấp cấp tính khác; tiếp tục triển khai các hình thức truyền thông phù hợp để đoàn viên, người lao động hiểu đúng, đầy đủ tình hình, nguy cơ tiềm ẩn để mọi người

tham gia phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về kế hoạch tổng thể phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn Thành phố.

4. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Giáp Thìn 2024 và Công văn số 3816-CV/BTGTU ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc tuyên truyền công tác tổ chức Tết Giáp Thìn 2024 và tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh đường hô hấp.

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm các nội dung trên. Kịp thời báo cáo tình hình triển khai, thực hiện về Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Cường